

(QNO) - Sáng nay 16.12, tại TP.Tam Kỳ, Trưởng THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm và Trưởng Đại học Nữ sinh Dongduk (Hàn Quốc) tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về phát triển các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác khoa học và nghiên cứu đào tạo.



Biên bản hợp tác giữa hai trường sẽ có thời hạn 5 năm. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo đó, Trưởng Đại học Nữ sinh Dongduk sẽ hỗ trợ tài liệu, chuyên gia về các lĩnh vực khoa

**Trình THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm và Trình Đại học Nữ sinh Dongduk ký kết hợp tác**

Viết bởi Administrator

Chỉnh sửa, 17 Tháng 12 2017 20:58 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 17 Tháng 12 2017 21:03

học chính xác và tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học...) cho giáo viên, cán bộ khoa học, cán bộ hành chính, chuyên viên kỹ thuật và học sinh Trình chuyên Nguyễn Bình Khiêm với mục tiêu chủ yếu và tiến hành các công trình liên kết nghiên cứu khoa học; giới thiệu học sinh Trình chuyên Nguyễn Bình Khiêm đến du học tại Trình Đại học Nữ sinh Dongduk; tích cực tham quan, giao lưu học tập cho cán bộ và học sinh của hai trường. Đặc biệt, hàng năm Trình Đại học Nữ sinh Dongduk sẽ dành một suất, chỉ tiêu học bổng cho học sinh của Trình chuyên Nguyễn Bình Khiêm...



Toàn thể ban thư ký ký kết biên bản ghi nhớ. **Người: KHÁNH LINH**

Đặc biệt, Trình THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm có trách nhiệm quảng bá, giới thiệu thông tin về Trình Đại học Nữ sinh Dongduk, với các học sinh và đi du học, với các chương trình đào tạo, chuyên ngành và hình thức đào tạo, các chương trình giáo dục bổ sung cho học sinh mong

muốn du học tiếp tục học bằng ngôn ngữ học bằng tại Trường Đại học Nông sinh Dongduk... Bên ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong 5 năm.

\* Trường đó, ngày 15.12, đoàn công tác Trường Đại học Nông sinh Dongduk đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quảng Nam.

Sau khi nghe diễn trình Trường Đại học Quảng Nam trình bày khái quát về cơ cấu tổ chức, quy mô các ngành đào tạo và kết quả hợp tác quốc tế của nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt là các hợp tác trong thời gian đến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông sinh Dongduk đã cảm ơn sâu sắc đón tiếp thân mật, trọng thị của nhà trường và trao đổi nội dung liên quan đến công tác đào tạo, đặc biệt là Trường Đại học Nông sinh Dongduk. Đặc biệt, Trường Đại học Nông sinh Dongduk có bề dày hơn 100 năm, là trường chuyên dành riêng cho nông sinh, với số lượng hàng năm lên đến 8.000 sinh viên. Các ngành mũi nhọn của trường tập trung đào tạo là thi công, nông nghiệp và các ngành liên quan đến lĩnh vực nghề thủ công.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Nông sinh Dongduk, đoàn đến thăm và tìm hiểu về Trường Đại học Quảng Nam dịp này nhằm tìm kiếm hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thời gian đến nhà trường có thể dành học bổng cho giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam sang nghiên cứu, học tập tại Hàn Quốc.

**KHÁNH LINH - XUÂN HOÀNG**